

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### ขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้

#### 1. ขอบเขตด้านพื้นที่

การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดศึกษาในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและ  
ปริมณฑล และราคาขายบ้าน 3.5 - 8.5 ล้านบาท โดยผู้ซื้อบ้านพร้อมเข้าอยู่

#### 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

**ส่วนที่ 1** ศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร ในด้าน  
จำนวนแรงงานคนไทย จำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว  
จำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวนแรงงานต่างด้าวไม่มีสัญชาติ เพื่อหาสัดส่วน  
แรงงานที่ปฏิบัติงานในโครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การจัดงานให้คนงาน  
ทำงาน การจัดให้แรงงานทำงาน และความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า แรงงานต่าง  
ด้าวสัญชาติลาว แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา แรงงานต่างด้าวไม่มีสัญชาติ ที่ปฏิบัติงานใน  
โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ

**ส่วนที่ 2** ศึกษาในด้านความสามารถ ความถนัด แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า แรงงาน  
ต่างด้าวสัญชาติลาว แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา แรงงานต่างด้าวไม่มีสัญชาติ ที่ปฏิบัติงานใน  
โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และศึกษาความขึ้นชอบหรืออยากที่จะ  
ปฏิบัติงานที่แรงงานมีความสนใจเพื่อพัฒนาฝีมือของแรงงานเอง

**ส่วนที่ 3** ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

## กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้างนี้คือ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 20 ผู้ประกอบการ และศึกษาด้านความชื่นชอบหรืออยากที่จะปฏิบัติงานที่แรงงานมีความสนใจเพื่อพัฒนาฝีมือตนเองโดยศึกษาจากจำนวน 10 ตัวอย่างแรงงานของ 20 ผู้ประกอบการ

## เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ในการศึกษาค้างนี้มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลของปริมาณคนงานในธุรกิจรับเหมาโครงการบ้านจัดสรร สัดส่วนแรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ ตลอดจนการจัดงานให้แรงงานทำงาน และความต้องการเพิ่มจำนวนแรงงานของผู้ประกอบการ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามส่วนของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร และแบบสัมภาษณ์ส่วนของแรงงานต่างด้าว โดยแบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะเป็แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-Ended Question) และปลายเปิด (Open-Ended Question) โดยผู้ศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลตามจำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ในข้อ 2